



ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินฯ

ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศฉบับลงวันที่ ๑๓
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ นั้น

บัดนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ได้พิจารณาเค้าโครงผลงานฯ และข้อเสนอแนวคิดฯ ของผู้สมัครดังกล่าวแล้ว
อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตาม
บทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีการเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศ อ.ก.พ. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และมติ
อ.ก.พ. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย และกำหนดวัน
เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล)

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน